

<b>ชื่อโครงการ</b>	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
<b>โดย</b>	กิตติพิชญ์ ก้อนแก้ว 59541204004-9 อนพัช ไทยหย่า 59541204044-5
<b>อาจารย์ที่ปรึกษา</b>	อาจารย์ณพนธ์ วรธรรมิณี
<b>หลักสูตร</b>	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
<b>ปีการศึกษา</b>	2563

### บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในด้านการประเมิน และการติดตามข้อร้องเรียน ในส่วนการดำเนินงานนักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการเองได้ และยังมีระบบบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานประกอบการ เพื่อให้อาจารย์เดินทางไปที่สะดวกมากขึ้น ในส่วนของการเรียกดูรายงาน เมื่อก่อนมีการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารทำให้การค้นหา และจัดทำรายงานเป็นไปได้ยากลำบาก ในส่วนระบบรายงานจะช่วยให้เรียกดูรายงานการประเมินสามารถเรียกดูได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถทำงานตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานของงานสหกิจศึกษาในเรื่องของการประเมิน การเรียกดูรายงาน และการดำเนินงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

### กิตติกรรมประกาศ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูล ทดสอบโปรแกรม ให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ทำให้ระบบนี้สมบูรณ์มากที่สุด

ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำโครงการขอกราบพระคุณบิดา มารดา เป็นอย่างสูง ที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ให้โอกาสในทุก ๆ ด้าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้มาจนกระทั่งถึงวันนี้ขอขอบคุณรุ่นพี่ และเพื่อน ๆ ทุกคน ที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอมาและขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ที่ช่วยเหลือจนกระทั่งโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

กิตติพิชญ์ ก้อนแก้ว

อนพัช ไทยหย่า